



Nhãn hàng thực phẩm của Úc sẽ rõ ràng hơn

Chính phủ Úc đang giới thiệu các nhãn hàng thực phẩm mới để làm rõ ràng hơn về xuất xứ nơi sản phẩm được trồng, sản xuất, chế tạo hoặc đóng gói.

Nhãn hàng dễ hiểu sẽ giúp quý vị chỉ nhìn thoáng qua là biết rõ sản phẩm đó có nguồn gốc xuất xứ từ đâu, để quý vị có thể hiểu rõ hơn khi quyết định mua hàng thực phẩm.

Việc này là thế nào?

Các cơ sở kinh doanh thực phẩm đã bắt đầu áp dụng các loại nhãn hàng dễ hiểu để quý vị chỉ nhìn thoáng qua là biết rõ thực phẩm của mình được trồng, sản xuất, chế tạo hoặc đóng gói ở đâu. Nhãn hàng cũng cho quý vị thấy phần trăm thành phần của Úc.

Phần lớn các loại thực phẩm được sản xuất, trồng hoặc chế tạo ở Úc sẽ có hình ảnh con chuột túi (kangaroo). Có dòng chữ và cột biểu đồ sẽ cho thấy phần trăm thành phần của Úc.

Đối với thực phẩm nhập khẩu, trên nhãn sẽ ghi rõ ràng quốc gia xuất xứ.

Đối với thực phẩm được đóng gói ở Úc, trên nhãn sẽ chỉ có cột biểu đồ cho thấy tỷ lệ thành phần của Úc.



'Grown in' (Trồng tại)

Cho thực phẩm có tất cả các thành phần được trồng tại Úc.



'Product of' (Sản phẩm của)

Cho thực phẩm có tất cả các thành phần của Úc và tất cả các khâu chế biến chính yếu được thực hiện ở đây.



'Made in' (Sản xuất tại)

Là thực phẩm có các thành phần của Úc hoặc của nước ngoài nhưng thực hiện khâu chế biến chính yếu tại Úc.



'Packed in' (Đóng gói tại)

Chỉ có cột biểu đồ thể hiện phần trăm thành phần của Úc.



Tất cả các loại thực phẩm nhập khẩu được sản xuất, chế tạo, trồng và đóng gói ngoài Úc thì phải ghi tên quốc gia nguồn gốc trên nhãn hàng.

Thực phẩm không có nhãn hàng

Các nhãn hàng mới sẽ áp dụng đối với một loạt các loại thực phẩm được cung cấp để bán lẻ tại Úc, không áp dụng đối với các loại thực phẩm bán tại nhà hàng, tiệm cà phê, tiệm bán đồ ăn sẵn take-away hoặc là trong các trường học.

Một số loại thực phẩm bán lẻ sẽ không yêu cầu phải dùng hình ảnh con kangaroo hoặc ghi phần trăm thành phần Úc. Những thực phẩm này là:

- gia vị
- bánh kẹo
- bánh bích quy và đồ ăn nhẹ
- nước đóng chai
- nước ngọt và đồ uống thể thao
- trà và cà phê
- các loại đồ uống có cồn.

Những thực phẩm này vẫn sẽ phải ghi nguồn gốc nơi thực phẩm được trồng, chế tạo, sản xuất hoặc đóng gói. Những thực phẩm này cũng có thể sử dụng nhãn hàng mới tự nguyện có thêm các chi tiết này.

Các cơ sở kinh doanh sẽ cập nhật nhãn hàng

Các cơ sở kinh doanh hàng thực phẩm sẽ dùng loại nhãn hàng phù hợp nhất cho từng loại sản phẩm, đảm bảo cho quý vị hiểu rõ hơn khi quyết định mua hàng thực phẩm. Các cơ sở kinh doanh sẽ được cung cấp các thông tin và hướng dẫn để giúp đảm bảo rằng nhãn hàng sẽ mô tả thực phẩm được chính xác.

Tại sao phải làm như vậy?

Quý vị muốn hiểu rõ để quyết định

Trong nhiều năm người Úc đã đòi hỏi phải có những thay đổi trong việc ghi nguồn gốc trên nhãn hàng thực phẩm. Quý vị muốn nhãn hàng phải rõ ràng hơn, dễ hiểu hơn, chính xác hơn và dễ tìm hơn.

Cho đến nay, nhãn hàng ghi nguồn gốc xuất xứ thường là không rõ ràng. Rất khó phân biệt sự khác nhau giữa cụm từ 'made in / sản xuất tại' và 'product of / sản phẩm của'. Nhãn hàng mới sẽ làm cho quý vị dễ hiểu hơn để quý vị có thể hiểu rõ và quyết định được nhanh chóng khi đi mua hàng ở siêu thị, tại tiệm rau và trái cây hoặc khi đi chợ.

Bao giờ sẽ thực hiện?

Các cơ sở thương mại hiện nay đang áp dụng nhãn hàng mới

Yêu cầu nhãn hàng mới ghi quốc gia xuất xứ đã có hiệu lực từ ngày 1 tháng bảy năm 2016. Có áp dụng thời gian chuyển tiếp là hai năm để các cơ sở thương mại có đủ thời gian thực hiện thay đổi trong khi vẫn bán được số hàng đang có. Như thế có nghĩa là sau một thời gian quý vị sẽ thấy ngày càng có nhiều hơn các nhãn hàng mới xuất hiện trên sản phẩm.

Bất cứ sản phẩm nào còn nhãn cũ vào lúc kết thúc thời gian chuyển tiếp vẫn có thể bán tiếp số hàng đó cho đến khi hàng hết đất. Thực phẩm được đóng nhãn từ ngày 1 tháng bảy năm 2018 trở đi phải làm theo quy định mới.

Muốn biết thêm chi tiết vào foodlabels.industry.gov.au

Quý vị có bán thực phẩm ở Úc không?

Tìm hiểu để biết nhãn hàng mới quy định ghi quốc gia nguồn gốc xuất xứ có nghĩa thế nào cho cơ sở kinh doanh của quý vị tại: business.gov.au/foodlabels